

UBND TP NHA TRANG
VĂN PHÒNG HĐND& UBND

Số: / VP

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Văn phòng HĐND& UBND năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Kính gửi : Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang.

Thực hiện Kế hoạch số 2821/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2023.

Văn phòng HĐND& UBND2023 đã tổ chức triển khai và báo cáo kết quả tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 như sau:

1. Công tác triển khai, thực hiện

Văn phòng HĐND& UBND đã tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước, đặc biệt quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW Đảng Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp, Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg; Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh; Kế hoạch số 2821/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang.

Thực hiện tốt công tác thi đua gắn với cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

2.1 Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Quy chế làm việc; nội quy của cơ quan; thực hiện Quy chế văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh. Sau khi triển khai đến toàn thể cơ quan việc thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp hành thời gian làm việc, tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Tất cả cán bộ, công chức, người lao động đều thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, không có tình trạng đi muộn về sớm, chơi game hay uống rượu bia trong giờ làm việc. Chấp hành nghiêm chế độ hội họp, đảm bảo đúng thành phần, đúng thời gian và đạt hiệu quả sau cuộc họp. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ

Trong năm, ngoài việc chủ động tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, Lãnh đạo cơ quan quyết tâm trong việc chỉ đạo các Tổ chuyên môn triển khai thực hiện đến nay tất cả các nhiệm vụ được cấp trên giao đều hoàn thành đúng tiến độ.

2.3 Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC

Trong năm, công tác CCHC tiếp tục được Văn phòng HĐND& UBND đặc biệt quan tâm, các văn bản về công tác CCHC đều được nghiêm túc triển khai thực hiện, việc rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời; việc công khai các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết các phòng, ban được niêm yết kịp thời tại Bộ phận Một cửa.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong cơ quan được kết nối; tất cả văn bản đều được xử lý, gửi nhận qua phần mềm xử lý công việc.

2.4 Công tác kiểm tra, giám sát

Thông qua công tác kiểm tra, nhìn chung toàn thể cơ quan chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, nghiêm túc thực hiện đúng thời gian làm việc, chấp hành tốt việc đeo thẻ công chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện bố trí bảng chức danh tại bàn làm việc của cán bộ, công chức và người lao động. Thực hiện mở sổ theo dõi tiếp công dân, sổ tiếp nhận và xử lý đơn định kỳ theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Văn phòng HĐND& UBND về công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 gửi Phòng Nội vụ tổng hợp./.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- UBND TP (báo cáo);
- Lưu: VT, Hiền.

Trần Thị Thu Hiền